

## บุหรี่ปรงรส-ปรุรงกลิ่น เพิ่มเยาวชนนักสูบนหน้าใหม่

ถึงแม้จะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และผู้สูบบุหรี่ถูกจำกัดพื้นที่ให้สูบบุหรี่เฉพาะในที่กำหนดให้ กลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้สิงห์อมควันคิดอยากเลิกบุหรี่ก็ตาม

แต่ตัวเลขการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทยยังเพิ่มจำนวนขึ้น แกรมสูบนักเฉลี่ยถึงวันละ 10 มวน สวนทางกับตัวเลขการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี ที่นับวันจะลดจำนวนลงเรื่อย ๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจากการเปิดเผยตัวเลขของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคเครือข่าย ในงานประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ 2551

เหตุใดที่ทำให้เยาวชนไทยหันมานิยมสูบบุหรี่เพิ่ม มากขึ้น ทั้ง ๆ ที่มีแรงกดดันทั้งจากกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รวมไปถึงการกดดันจากบุคคลรอบข้าง แม้กระทั่งการรณรงค์ให้เห็นถึงโทษที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่เข้าไปใน ร่างกาย....?

สาเหตุก็คือ กลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ที่พยายามผลิตบุหรี่แบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ ทั้งบุหรี่ปรงรส และบุหรี่ปรงกลิ่น และมีเป้าหมายไปที่วัยรุ่นเยาวชนโดยตรง เพื่อหลอกล่อให้กลายเป็นนักสูบนหน้าใหม่

นายแคร์ คาร์เพนเตอร์ คณะผู้วิจัยจากโรงเรียนสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลการวิจัยศึกษาทั้งตัวบุหรี่และเอกสารภายในของบริษัทบุหรี่ที่ถูกบังคับ ให้เปิดเผยในข้อตกลงในศาลในปี 2541 ซึ่งข้อความในเอกสารกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่หนึ่งระบุว่า การใส่สารปรุงแต่งในบุหรี่ปรงก็เพื่อจูงใจคนสูบบุหรี่ ผู้หญิงและวัยรุ่น

ผลการวิจัยระบุว่า บุหรี่ปรงแต่งรสชาติที่วางขายในหลากหลายชื่อ เป็นการล่อลวงจูงใจที่จะยั่วยุบริษัทบุหรี่จากการทำการตลาดเจาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่น

ซึ่งพบว่า บุหรี่ที่ปรุงแต่งรสชาติเหล่านี้สามารถจูงใจให้เด็กและวัยรุ่นเริ่มสูบบุหรี่และทำให้วัยรุ่นที่สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวกลายเป็นคนสูบบุหรี่เป็นประจำ การปรุงแต่งรสชาตินี้เป็นการใส่สารปรุงแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อกลบกลิ่นฉุนและรสชาติเดิมของยาสูบ ทำให้บุหรี่ปรงมีสารพิษเพิ่มมากขึ้นด้วย

คณะผู้วิจัยยังเสนอแนะว่า ผู้ออกกฎหมายต้องพิจารณาที่จะออกกฎหมายห้ามบริษัทบุหรี่ใส่สารปรุงแต่งชนิดหวานเข้าไปในบุหรี่ด้วย

บริษัทบุหรี่ข้ามชาติได้พยายามขยายตลาดบุหรี่ปรงหรือบุหรี่ปรงกลิ่นเหล่านี้ ทั้ง ในอเมริกา ยุโรป ตลอดจนประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายด้วยเช่นกัน โดยมีการพัฒนารสชาติหลากหลาย ตั้งแต่รสมินท์ เมนทอล มะนาว วานิลลา มะพร้าว สับปะรด เชอรี่ ช็อกโกแลต เบอรี่ หรือรสแซมเปญ

บริษัทบุหรี่ข้ามชาติมักจะระบุว่า บุหรี่ปรงรสหรือปรุรงกลิ่นมีโทษภัยน้อยกว่าบุหรี่ปรงธรรมดา ทั้งที่จริงบุหรี่ปรงเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบนมากกว่าบุหรี่ปรงทั่วไปมาก

เนื่องจากการปรุงแต่งรสและกลิ่นเพิ่มเติม เช่น แซ่ใบยาสูบด้วยสารชูรส เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้ถือเป็นส่วนผสมแปลกปลอม เมื่อเผาไหม้แล้วจะเกิดสารเคมีที่อันตรายเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากสารก่อมะเร็ง 69 ชนิด

งานวิจัยสถาบันมะเร็งโรสเวลล ปาร์ค นิวยอร์ก โดยสำรวจเยาวชน 1,600 คน และพบว่าเด็กอายุ 16-17 ปี เคยทดลองสูบบุหรี่ ชูรส 24% กลุ่มอายุ 24-25 ปี เคยทดลองสูบบุหรี่ชูรส 9% กลุ่มอายุมากกว่า 44 ปี เคยลองสูบบุหรี่ชูรส 4% จะเป็นไปได้ว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นกลุ่มที่เคยทดลองสูบบุหรี่ชนิดนี้มากที่สุด

ส่วนงานวิจัยของมูลนิธิในสหรัฐ สสำรวจวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี 3,500 คน ระบุว่า วัยรุ่นกว่าครึ่งรู้จักบุหรี่ปรงรส 1 ใน 3 บอกว่าเคย เห็นโฆษณา และมากกว่า 1 ใน 4 บอกว่าบุหรี่ปรงรสมีรสชาติดีกว่าบุหรี่ปรงทั่วไป

ปัจจุบันบ้านเรามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ปรงรส บุหรี่ปรง กลิ่นเพิ่มมากขึ้น และมันกำลังคืบคลานเข้ามาทำลายสุขภาพของเยาวชนไทย หากยังไม่มีการป้องกันอย่างจริงจัง คงไม่ต้องหวังที่จะเห็นตัวเลขเยาวชนไทยในฐานะสิงห์อมควันหน้าใหม่ลดลง...???

นภาพร พานิชชาติ

[y\\_38@dailynews.co.th](mailto:y_38@dailynews.co.th)